

# HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA PHỐI HỢP TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ LỚN CỦA QUỐC GIA TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

“VAI TRÒ VÀ SỨ MỆNH CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC” LÀ CHỦ ĐỀ CỦA HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC NGÀY 07/12/2024.



## ĐĂNG AN

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết các hoạt động hợp tác trong năm 2024 và thảo luận, thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm trong năm 2025. Hội nghị năm nay do ĐHQGHN đăng cai tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh về sứ mệnh và vai trò của Đại học Quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ngay từ khi thành lập, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực để phát triển trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của thế giới để làm đầu tàu, nòng cốt cho toàn bộ hệ thống giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và công nghệ đỉnh cao để phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Sau hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, ĐHQGHN và

ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh luôn bám sát sứ mệnh đó và càng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân khẳng định, giải pháp đột phá quan trọng nhất của quá trình phát triển trong kỷ nguyên mới là khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cũng theo Giám đốc ĐHQGHN, cách để giúp thế hệ trẻ hôm nay trở thành thế hệ ưu tú trong tương lai là đầu tư cho giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đại học tinh hoa. Giáo dục đại học tinh hoa phải hướng tới phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học công nghệ xuất sắc ở tầm thế giới, có khả năng tiên phong trong sáng tạo lý

thuyết, phương pháp khoa học, làm chủ và tiên phong phát triển các công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ nguồn.

Trong thời gian qua, với quá trình phát triển liên tục, được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện qua nhiều chủ trương, chính sách lớn và đột phá, ĐHQGHN và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu và từng bước khẳng định được tầm quan trọng trong nền giáo dục nước nhà cũng như vị thế trên bản đồ giáo dục khu vực và thế giới. Với cơ chế thuận lợi, tiềm lực đội ngũ nhà khoa học vô cùng to lớn và một không gian phát triển khoáng đạt, hai ĐHQG có đủ năng lực để đóng vai trò nòng cốt, đầu tàu, dẫn dắt giáo dục đại học Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm cả phát triển đội ngũ chuyên gia ưu tú.



Chia sẻ về sứ mệnh và trách nhiệm quốc gia của ĐHQG trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, GS.TS Phạm Hồng Tung – Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN nhấn mạnh, hai ĐHQG đã và đang có nhiều đóng góp nổi bật, có tầm vóc và chất lượng vượt trội trong KH&CN, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tư vấn chính sách. Đặc biệt, hai ĐHQG còn trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn ở tầm quốc gia, đưa ra những luận cứ khoa học chắc chắn không thể phủ nhận về chủ quyền quốc gia; tư vấn cho Đảng và Chính phủ về ứng phó với đại dịch COVID-19, tư vấn chính sách để phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước... Hai ĐHQG là đầu mối giao lưu học thuật quốc tế của cả nước. Do đó, cần nghiên cứu, đề xuất các chính sách vượt trội và tăng quyền tự chủ cho hai ĐHQG trong giai đoạn mới.

PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã đề xuất một số chính sách vượt trội cho hai ĐHQG theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Các đề xuất xoay quanh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chính sách thu hút, đãi ngộ

nhân tài, công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và các chính sách nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và thủ tục thanh, quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học.

Đến nay, ĐHQGHN có hơn 550 giáo sư và phó giáo sư, hơn 1.700 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh có 540 giáo sư và phó giáo sư, gần 1.300 tiến sĩ. Tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao của hai ĐHQG hiện nay đang dẫn tịm cận tiêu chí của đại học nghiên cứu, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học đạt trình độ quốc tế có khả năng triển khai các hướng nghiên cứu đột phá, các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu lớn.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về mô hình ĐHQG, GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết, ĐHQG đóng vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh hoa. ĐHQG còn có trách nhiệm tạo ra sản phẩm KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Theo GS. Mai Trọng Nhuận, để mô hình ĐHQG phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển đột phá của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, cần sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

GS.TS Phan Thanh Bình, nguyên

Giám đốc ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định chủ trương xây dựng hai ĐHQG thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực, dần dần đạt trình độ quốc tế là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và xu hướng phát triển giáo dục đại học của khu vực và thế giới. Tính tự chủ cao của ĐHQG đã được quy định rõ trong Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật Giáo dục Đại học sửa đổi và bổ sung năm 2018.

GS.VS Đào Trọng Thi, nguyên Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, việc được giao quyền tự chủ cao không chỉ phục vụ cho sự phát triển của 2 ĐHQG mà còn đáp ứng được các yêu cầu, sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Điều quan trọng mà GS.VS Đào Trọng Thi nhấn mạnh khi nhắc đến quyền tự chủ cao của 2 ĐHQG đó là mô hình này giúp cho các ĐHQG thử nghiệm những chủ trương mới, quy định mới, giúp ích lớn cho sự phát triển của giáo dục đại học nước nhà. Trên cơ sở qua thử nghiệm của hai ĐHQG, nhiều quy định áp dụng dành riêng cho ĐHQG đã được mở rộng cho tất cả các trường ĐH khác ở Việt Nam trong tương lai. Trên cơ sở của sự tiên phong của hai ĐHQG, Luật Giáo dục Đại học đã trao thêm các quyền tự chủ cần thiết cho các trường đại học khác. ĐHQG đã thực hiện tốt trách nhiệm của người mở đường, là đầu tàu đổi mới giáo dục Việt Nam.

Từ góc độ của nhà nghiên cứu lịch sử, GS.TSKH Vũ Minh Giang phân tích vị thế của hai ĐHQG trong tình hình mới. GS. Giang cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, nhà nước ta luôn ưu tiên cho công tác đào tạo nhân tài. “Hiển tài là nguyên khí quốc gia” – triết lý này dưới triều vua Lê Thánh Tông vẫn luôn đúng trong mọi thời đại. Việc thành lập hai ĐHQG là ý tưởng vĩ đại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học đỉnh cao để phục vụ sự phát triển đất nước. Sự phát triển của ĐHQG gắn liền với sự phát triển của quốc gia, dân tộc.



Với cách nhìn thực tiễn, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ ĐHQGHN đã nhấn mạnh đến việc hai ĐHQG cần phát huy tính tự chủ được quy định tại Điều 8 của Luật Giáo dục Đại học. Bên cạnh việc kiên trì trong đào tạo, nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản, những ngành học thể hiện vai trò nòng cốt của học thuật quốc gia, hai ĐHQG cần xúc tiến mạnh mẽ xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung đào tạo các ngành khoa học công nghệ cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia như sứ mệnh và tầm nhìn mà Đảng và Nhà nước đã giao phó khi thành lập hai ĐHQG.

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cho rằng cần phát huy những ưu điểm của mô hình ĐHQG. GS. Yêm bày tỏ mong muốn hai ĐHQG cùng phối hợp với Bộ Công an và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA xúc tiến và triển khai dự án "Xây dựng phòng thực hành an ninh mạng trực tuyến/trực tiếp" thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu liên ngành về an ninh phi truyền thống, góp phần tăng cường năng lực quản trị quốc gia và địa phương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, hai ĐHQG là biểu tượng của nền giáo dục Việt Nam, gắn với quốc gia, dân

tộc. Hai ĐHQG có những nét đặc thù khác với các đại học khác ở Việt Nam, đó là trách nhiệm đào tạo đội ngũ tinh hoa có khả năng giải quyết các thách thức của quốc gia và thời đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã chỉ ra những giải pháp đột phá của giáo dục đại học Việt Nam nói chung, hai ĐHQG nói riêng trong các lĩnh vực: nghiên cứu KH&CN, đào tạo & phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, tinh hoa; hợp tác & chuyển giao tri thức, công nghệ với thế giới. Từ đó thể hiện vai trò và sứ mệnh của hai ĐHQG, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu thống nhất ĐHQG phát huy cơ chế tự chủ cao, xây dựng chính sách khuyến khích các nhà khoa học, gia tăng nguồn lực và phát huy hiệu quả của thành tựu đổi mới nhằm tạo ra một hệ sinh thái nghiên cứu năng động và bền vững.

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân cho biết, nội dung hội nghị hướng tới tương lai giáo dục đại học của Việt Nam, trong đó có phần đóng góp quan trọng của hai ĐHQG với nhiều kiến nghị, đề xuất để phát huy tốt hơn nữa vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của hai ĐHQG. Trong thời gian tới, hai ĐHQG tiếp tục phối hợp

chặt chẽ để thực hiện sứ mệnh đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Giám đốc ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân cho biết, sau 30 năm xây dựng và phát triển, uy tín và thương hiệu của ĐHQG đã được khẳng định và lan tỏa sâu rộng. Hai ĐHQG sẽ sớm thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để hoạt động hợp tác được cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, ngay sau hội nghị giao ban thường niên này, hai ĐHQG thống nhất chủ trương phối hợp với các bộ ngành thành lập Trung tâm An ninh mạng quốc gia với các giải pháp đa tầng, nhiều lớp, nhằm phát hiện và giải quyết triệt để các mối nguy hại chưa từng có tiền lệ trên không gian mạng; đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu trên môi trường internet, thực hiện sứ mệnh của ĐHQG trong kỷ nguyên số.

Trên nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, hai ĐHQG dự kiến phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo chung về công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo... Ngoài ra, hai bên sẽ tích cực phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo trong lĩnh vực năng lượng mới; đào tạo các chuyên gia chất lượng cao cho các ngành nghề mới mà quốc gia đang có nhu cầu nhân lực, như chuyên gia vận hành nhà máy điện hạt nhân, chuyên gia vận hành các tổ hợp sân bay lớn tầm cỡ quốc tế, các chuyên gia cho hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc Bắc - Nam... Đây là những việc cấp bách mà hai ĐHQG phải tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu để từng bước làm chủ các công nghệ cao góp phần quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế và xã hội, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của quốc gia.

## HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI CHÍN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN: NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ GƯƠNG MẪU, TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ



NGÀY 29/11/2024, ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HIỆU, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC ĐHQGHN ĐÃ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI CHÍN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA VI.

### TRẦN LỢI

Hội nghị đã nghe và thảo luận các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2024 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2024; Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024 của ĐHQGHN 9 tháng đầu năm; Kết quả thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh”; Chương trình “Chuyển đổi số”; Thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Khóa XVII giai đoạn 2021-2025 tại Đảng bộ ĐHQGHN; Thông qua Nghị quyết đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục tại ĐHQGHN để thực hiện Nghị quyết

số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 23/11/2023 và Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 12/8/2024.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, 08 Chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy và của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, trong quý III, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác của Đảng bộ.

Trong quý IV năm 2024, ĐHQGHN tập trung thực hiện một số nhiệm

vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai và bám sát Đề án sáp nhập Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN; Đề án mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ phát triển ĐHQGHN từ Thành phố Hà Nội lên phạm vi toàn quốc; Trình Hội đồng ĐHQGHN một số nội dung tự chủ trong Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Công nghệ; Triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch được phê duyệt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ĐHQGHN. Theo đó, năm 2025, ĐHQGHN tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế tự chủ đại học của ĐHQGHN; triển khai các chính sách thu hút nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ khoa học (CBKH), đặc biệt là CBKH trẻ, CBKH xuất sắc của ĐHQGHN.

Thứ hai, thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của ĐHQGHN năm 2024; xây dựng Chương trình công tác năm 2025 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

Thứ ba, triển khai Quy định số 189 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng,



tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Thứ tư, lãnh đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính trị trọng tâm bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN; Mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ Phát triển ĐHQGHN từ Thành phố Hà Nội lên phạm vi toàn quốc; Phối hợp với Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp hoàn thiện việc thành lập VNUHN-Holdings; Đề án phát triển ĐHQGHN đến năm 2030; Đề án Quốc tế hóa giáo dục ĐHQGHN; Đề án Nhà khoa học xuất sắc ĐHQGHN.

Ngoài ra hoàn thành công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2; Tổ chức tổng kết công tác đào tạo năm 2024 và các hội nghị tổng kết các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ và phục vụ của ĐHQGHN. Ban hành đề án phát triển các Viện nghiên cứu thành viên của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Trần Nhân Tông, Viện Công nghệ Thông tin; Ban hành; Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7; Triển khai chính sách hỗ trợ tài

chính đối với cán bộ khoa học xuất sắc tại ĐHQGHN; Kết thúc Nhiệm vụ Quốc chí.

Tổ chức các chuyến công tác của Lãnh đạo ĐHQGHN tới làm việc với một số đối tác quốc tế quan trọng tại Mông Cổ, Ai-len, Pháp; Canada và Trung Quốc; Tiếp tục tiến khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án PHER, Dự án World Bank; trình TTCP phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án ĐTXD Trường Đại học Việt Nhật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đã quán triệt và đề nghị thực hiện toàn diện trong toàn ĐHQGHN Quy định 189-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị nghiêm túc quán triệt tinh thần Quy định theo phương thức phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt là công tác kiểm soát hành vi sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công; công tác ban hành quy định, quy chế và có giải pháp phù hợp trong mỗi đơn vị; nâng cao nhận thức cho cán bộ trong cơ quan.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hiệu nhấn mạnh, mỗi Đảng ủy viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN cần quán triệt tinh thần tinh gọn, mạnh, hiệu quả để đột phá vươn mình trong kỷ nguyên mới trong đó con người, công nghệ là yếu tố then chốt để phát triển ĐHQGHN vững mạnh vươn tầm thế giới.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn ĐHQGHN; tăng cường trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận về công tác chuyển đổi số và cần có sự đồng bộ, thống nhất trong toàn ĐHQGHN với phương châm "OneVNU" trong các hoạt động, chú trọng công tác đào tạo nghiên cứu đáp ứng với nhu cầu của thị trường; tăng cường quốc tế hóa đồng thời nhanh chóng đồng bộ hóa các ứng dụng khoa học công nghệ (số hóa) trong toàn ĐHQGHN, ....

Tại hội nghị, 100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN. Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận tại hội nghị, hoàn chỉnh và ban hành các văn bản liên quan.